

Số: /BC-SNgV

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản năm 2020

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép; theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Công văn số 03/BCH-TM ngày 04/01/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND tỉnh năm 2020, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả đạt được:

1. Công tác bảo hộ ngư dân tàu thuyền:

1.1 Đánh giá tình hình:

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo và hoạt động nghề cá trên biển; các quy định về biển của các nước trong khu vực và các quốc gia mà ngư dân Quảng Ngãi thường xuyên vi phạm; tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định, trong năm 2020, không có trường hợp tàu cá của tỉnh xâm phạm vùng biển nước Nam Thái Bình Dương để khai thác trái phép thủy, hải sản. Tuy nhiên có 09 tàu cá cùng 51 ngư dân của tỉnh bị Trung Quốc bắt giữ với lý do do phía Trung Quốc cáo buộc là “tàu cá và ngư dân ta xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc”. Ngoài ra, tình hình tàu cá và ngư dân của tỉnh bị lực lượng chức năng Trung Quốc tấn công, ngăn cản, lấy tài sản, hải sản vẫn còn nhiều, gây thiệt hại về vật chất cũng như ảnh hưởng đến tinh thần của bà con ngư dân, đặc biệt là vào ngày 02/4/2020, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá mang số hiệu QNg 90617 TS cùng 08 ngư dân.

1.2. Số lượng tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, bị Trung Quốc ngăn cản, đập phá, lấy tài sản rồi xua đuổi ra khỏi khu vực năm 2020:

Trong năm 2020, toàn tỉnh có 21 tàu cá với 165 ngư dân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ, ngăn cản, tấn công, lấy tài sản, hải sản, cụ thể :

- Bị Trung Quốc bắt giữ : 09 tàu/51 ngư dân
- Bị Trung Quốc ngăn cản, tấn công, lấy tài sản, hải sản: 12 tàu/114 ngư dân, trong đó có 01 tàu/08 ngư dân bị lực lượng chức năng Trung Quốc đâm chìm.

1.3. Công tác phối hợp giải quyết đưa ngư dân về nước:

Trong năm, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc giải quyết các sự vụ tàu thuyền và ngư dân trong tỉnh bị nước ngoài bắt giữ theo đúng quy định của pháp luật và luật pháp quốc tế, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tiến hành xác minh vụ việc, kịp thời báo cáo Bộ Ngoại giao để có cơ sở đấu tranh, phản kháng với phía nước ngoài và làm việc với các cơ quan chức năng của nước ngoài nhằm đảm bảo việc bắt giữ và xử lý các vụ tàu cá vi phạm của ngư dân ta theo đúng luật pháp, đối xử nhân đạo với ngư dân ta và xử lý vụ việc trên cơ sở quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước, qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho bà con ngư dân.

Đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của ngư dân như các vụ tàu cá của ngư dân ta bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm chìm, Sở Ngoại vụ đã kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Ngoại giao có biện pháp bảo hộ, đấu tranh, phản kháng trước những hành động sai trái, vô nhân đạo mà tàu Trung Quốc đã gây ra đối với ngư dân.

Từ đầu năm đến nay, có 08 ngư dân được thả về nước (Papua New Guinea: 03; Solomon: 03; Malaysia: 02). Hầu hết các ngư dân này tự về theo kênh cá nhân, không thông qua cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ đưa về nước. Ngoài ra, qua phối hợp nắm thông tin, được biết phía Trung Quốc đã thả 06/51 ngư dân về nước qua đường tiểu ngạch. Hiện Trung Quốc còn giữ 09 tàu/45 ngư dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn còn 71 ngư dân đang bị nước ngoài bắt giữ (Malaysia: 11, Indonesia: 15; Trung Quốc: 45). Sở Ngoại vụ đang tiếp tục phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài đưa số ngư dân còn lại về nước.

2. Công tác cập nhật, tổng hợp quy định mới của các nước về việc đánh bắt, xử phạt các trường hợp xâm phạm lãnh hải nước ngoài phục vụ tuyên truyền đến bà con ngư dân:

Do tình hình dịch bệnh SARS - CoV2 diễn biến phức tạp và lây lan trên diện rộng, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra, trong năm 2020, Sở Ngoại vụ tạm dừng việc tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo và đánh bắt hải sản xa bờ, Công tác bảo hộ ngư dân tàu cá theo kế hoạch đã đề ra trong năm. Thay vào đó, Sở Ngoại vụ tổ chức biên soạn và phát hành 500 cuốn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền về biển, đảo của tỉnh.

II. Khó khăn vướng mắc:

- Một số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch năm không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh SARS - CoV2;

- Thời gian gần đây, một số ngư dân sau khi mãn hạn tù được thả về nước thường về theo kênh cá nhân, không thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ đưa về. Vì vậy, Sở Ngoại vụ khó có thể kiểm soát và thống kê đầy đủ số ngư dân được thả về nước, cũng như số ngư dân hiện còn bị giam giữ ở nước ngoài.

III. Kiến nghị:

Để thực hiện tốt công tác bảo hộ ngư dân tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, Sở Ngoại vụ kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển, đảo tiến hành rà soát lại số ngư dân của địa phương mình hiện còn đang bị nước ngoài bắt giữ, đồng thời có văn bản gửi Sở Ngoại vụ để cập nhật kịp thời, phục vụ cho công tác bảo hộ đưa ngư dân về nước trong thời gian tới.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trong năm 2020. Sở Ngoại vụ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/cáo);
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, LSLTBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Hiền